
 
 
 
 
 

 
ผู้มาประชุม 

รายงานการประชุม 
คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ สังกัด อบจ.พิษณุโลก 

ครั้งที ่ 10/๒๕๖๔ 
วันอังคารที ่6 มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุมสุพรรณกัลยา อาคาร ๑ ชั้น ๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
***************************** 

1. นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
2. ว่าที ่ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัดพิษณุโลก 
3. นายธวัชชัย พ่ึงสมบัติ รองนายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัดพิษณุโลก 
4. นายสุชาติ อินทับทิม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิษณุโลก 
5. นางสีไพร โกธรรม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 
6. นายอำนวย ตาวงค์ รองปลัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพิษณุโลก 
7. นางเวียงมาศ ธีระแนว รองปลัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดพิษณุโลก 
8. นางอร ัญญา        เนตรผสม  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
9. นายอณ ุร ัตน ์        แก ้วทองคำ  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
10. นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 
11. นายวีรวัฒน ์ ปานแสง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
12. นางสุวิมล เจริญพร ผู้อำนวยการกองคลัง 
13. นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองสวสัดิการสังคม, รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
14. นายวัทธิกร ขวัญจริง ผู้อำนวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15. นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 
16. นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
17. นายวินัย ศรีวงษา ผอ.รร.บางกลางท่าวพิทยาคม (ผ่านระบบ Zoom) 
18. นายอโณทัย บัวขัน ผอ.รร.ศรีอินทราทิตย์พิทยาคม (ผ่านระบบ Zoom) 
19. ส.อ.ชูศักดิ ์ เพชรกระจ่าง รก.ผอ.รร.กีฬาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิษณุโลก 
20. นายยศ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
21. นางนนทสรวง    ภู่หริย์วงค์สขุ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
22. นายชมภู           จันทร์เชื้อ หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ฯ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
23. น.ส.สิริพร นันท์ตา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ 
24. นางพร้อมพันธ์    เปี่ยมเจริญ หัวหน้าฝ่ายนิติการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
25. นายภูษิต สังข์เมือง หัวหน้าฝ่ายการประชุม สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
26. น.ส.ชนนิกานต์   สิทธิ ว งศ์  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
27. นางพนม ชาติสนุทร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
28. นางนฤมล         พรดิลกธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
29. น.ส.ใกล้รุ่ง ยิ้มศิลป์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
30. นางเบญญา       บำรุงพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รก.หน้าฝ่ายตรวจติดตามและ 

  ประเมินผล กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ (Zoom)  
31. น.ส.จำรัส          เขาด ี หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบ Zoom) 
32. นางกานต์จิรา     ชูเถื่อน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง (ผ่านระบบ Zoom) 
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33. นายสุรัตน์         ลิมานนท์ดำรง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
34. นายณัฐวุฒิ        ศรีมงคล หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
35. นายทรงศักดิ์ อารีย์พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าฝ่ายการโยธา กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
36. นายเสกสรร กุลสุนทร หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
37. นายพิชิต ขอผล  หัวหน้าฝ่ายผังเมือง กองช่าง (ผ่านระบบ Zoom) 
38. นายอรุณ ปุมสันเทียะ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม กองทรัพยากรฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
39. นางละเอียด อินสุข  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองทรัพยากรฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
40. นายเฉลิมพล เพชรทิม หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติ กองทรัพยากร ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
41. นางสุรัสวดี กาญจนนาภา หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและทรัพย์สิน กองพัสดุ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
42. นางภัครรัศม์ เที่ยงธรรมโม นักวิชาการพัสดุฯ รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ กองพัสดุ ฯ 

(ผ่านระบบ Zoom) 
43. น.ส.กนิษฐิกา      แพงลาด หัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที ่

(ผ่านระบบ Zoom) 
44. น.ส.ชลุีกร   ฉายะกูล หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหนา้ที ่  

(ผ่านระบบ Zoom) 
45. นายปรีชา มั่นระวัง           หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม กองการเจา้หน้าที่  

               (ผ่านระบบ Zoom) 
46. นางสุภารัตน์      ฉิมวิหค หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม 

(ผ่านระบบ Zoom) 
47. ด.ต.นิติ            แก้วชื่น หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองสวัสดิการสังคม  

  (ผ่านระบบ Zoom) 
48. ว่าที่ร.อ.ภานุพงษ์ มั่นนุช นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน 

กองสวสัดิการสงัคม (ผ่านระบบ Zoom) 
49. ส.อ.ธรีพล เงกสอนอ น ักจ ัดการงานท ั่วไปชำนาญการ รก .ห ัวหน ้าฝ ่ายส ่งเสร ิมก ีฬ า  

  และนันทนาการ กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
50. นางวิลาวัณย์ เมโรนิต น ักว ิชาการศ ึกษาชำนาญการ รก .ห ัวหน ้าฝ ่ายบร ิห ารการศ ึกษา  

  กองการศึกษา ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
51. นางส ิชากรณ ์ โพธ ิ์ทอง  น ักพ ัฒ นาช ุมชนชำนาญการ รก .ห ัวหน ้าฝ ่ายส ่งเสร ิมการศ ึกษา ศาสนา  

  และว ัฒ นธรรม  กองศึกษา ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
52. น.ส.ใจชนก วงศ์ใจฟู น ักส ังคมสงเคราะห ์ปฏ ิบ ัต ิการ รก .ห ัวหน ้าฝ ่ายบร ิหารงานสาธารณ ส ุข   

  กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
53. นายพชรพงศ์ สร้อยเพ็ชร์ น ักจ ัดการงานท ั่วไปชำนาญการ  รก .ห ัวหน ้าฝ ่ายป ้อ งก ันและควบค ุม โรค    

  กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
54. น.ส.นันท์นภัส     พ ึ่งพ ิณ  น ักจ ัดการงานท ั่วไปชำนาญการ  รก .ห ัวหน ้าฝ ่ายบร ิห ารงานท ั่วไป  

กองสาธารณสุข (ผ่านระบบ Zoom) 
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ผู้ไม่มาประชุม 
1. นางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัพิษณุโลก (ติดภารกิจ) 
2. นายวรชาติ ศุภกิจเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดพิษณุโลก  (ติดภารกิจ) 
3. นายถนอมชัย     บุตรวงษ ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดพิษณุโลก  (ติดภารกิจ) 
4. ว่าที ่ร.ต.วีรภัทร  จีนด้วง เลขานุการนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดพิษณุโลก  (ติดภารกิจ) 
5. นายวิชิต           สุขสินธารานนท์  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน กองยุทธศาสตร์ ฯ (ติดภารกิจ) 
6. นายทัศนัย         สิงหโ์ตทอง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ติดภารกิจ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางจันทิมา   สังขดิษฐ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบ ฯ  

  (ผ่านระบบ Zoom) 
2. น.ส.ขวัญรักษ ์   หมื่นศรีชัย นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ หน่วยตรวจสอบ ฯ  

  (ผ่านระบบ Zoom) 
3. น.ส.สุธาสินี   ปรางทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ  

  (ผ่านระบบ Zoom) 
4. น.ส.สุวพัชร สิงห์ส ุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กองยุทธศาสตร์ ฯ  

  (ผ่านระบบ Zoom) 
5. น.ส.จุฬารัตน์ ชมสวนสวรรค ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ 

(ผ่านระบบ Zoom) 
6. ว่าที ่ร.ต.กมลภพ วัฒกุล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
7. น.ส.ธมลวรรณ สีสังข ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กองยุทธศาสตร์ ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
8. นายธีรเดช นรัตถรักษา นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
9. น.ส.จุฑาจินดามณ ี ชวดีเขื่อนแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักปลัด ฯ (ผ่านระบบ Zoom) 
10. นางกรวิการ์  ผูกพานิช  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สำนักปลัด ฯ 
11. นายภัทระ ทองคำพงษ์ ผู้ช่วยนักวชิาการคอมพิวเตอร ์สำนักปลัด ฯ 
12. น.ส.ศิริกาญจณ์   ฉายะกูล ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สำนักปลัด ฯ 
13. น.ส.นวพร คงศิริ  ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักปลัด ฯ 
14. นายนครินทร์ นิลแพทย์ ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักปลัด ฯ 

เริ่มประชุมเวลา ๐๘.30 น. 

เรื่องก่อนวาระรายงานการประชุม แนะนำตัว ข้าราชการที่รับโอนฯ รายงานตัวต่อคณะผู้บริหารและหัวหน้า  
และหัวหน้าส่วนราชการ 

น.ส.มณีรัตน์ ปิตตะกาญจนกุล : นางสาวมณีร ัตน ์  ป ิตตะกาญจนกุล  ตำแหน่ง น ักจ ัดการงานทั ่วไป                
ชำนาญการ สังกัด กองการศึกษาฯ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ยินดีต้อนรับและขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ 
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หน้า 4 

ระเบียบวาระท่ี 1 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ขอขอบคุณทุกส่วนราชการที ่เข้าร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์และทำความ
สะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก                
ให้น่าอยู่ น่าทำงาน ภายใต้วาระการขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” 
(PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2564 
และเข ้ าร ่ วมก ิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day ณ บร ิ เวณ
ศาลหลักเมือง และบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการ เมื่อวันที่ 2, 16, 23, 30 
มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา  
: กำชับให้ทุกส่วนราชการให้ดำเนินการตามมาตรการ DMHTT ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ Covid-19 สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น 
เรื่อย ๆ รักษามาตรการให้เข้มงวด 
     D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด  
     M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
     H : Hand washing ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ 
     T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื ้อโควิด 19 ในกรณี             
ที่มีอาการเข้าข่าย  
     T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้าออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง 
เพ่ือให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

  ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

นางอรัญญา เนตรผสม 
หัวหน้าสำนักปลัด ฯ  

: ขอให้ที ่ประชุมพิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั ้งที ่ 9/2564             
เมื่อวันอังคารที่ 22 มิถุนายน 23564 จำนวน 39 หน้า หากมีข้อแก้ไข              
ให้แจ้งต่อที่ประชุม 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 5 ข้อความเดิม “ถ้าเรามีกลุ่ม Official ที่ทำงานลิงค์
กันระหว่างท้องถิ่นด้วยกันสามารถที่จะส่งข้อความครั้งเดียวนี้เห็นกันหมด
เลยกลุ่มใช่หรือไม่” แก้ไขเป็น “ถ้าเรามีกล ุ่ม Official ที่ทำงานลิงค์กัน
ระหว่างท้องถิ่นด้วยกันสามารถที่จะส่งข้อความครั้งเดียว เห็นกันหมดเลย
ทั้งกลุ่มใช่หรือไม”่ 

นายยศ ชาติรังสรรค์ 
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ 

: ผู้เข้าร่วมประชุมคนที่ 46 และ หน้า 31 ข้อความเดิม นายปรีชา มั่นระวัง 
หัวหน้าฝ่ายวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม แก้ไขเป็น “หัวหน้าฝ่ายวินัยและ
ส่งเสริมคุณธรรม”  

นายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ 
ผอ.กองสวสัดิการสังคม,  
รก.ผอ.กองสาธารณสุข 

: แก้ไข หน้าที่ ๕ บรรทัดที่ ๕ นับจากด้านล่างขึ้นไป คงไม่ใช่คำพูดของท่าน
นายก “แนวกำแพงทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพระราชวังจันทน์โดยตรงได้ไปสำรวจ                 
ขออนุญาตท่านนายกให้ท่านรองธวัชชัยช่วยอธิบายในเชิงการช่าง” น่าจะเป็น
คำพูดของ ผอ.กองการศึกษา ฯ 

นายณัฐวุฒิ ศรีมงคล 
หน.ฝ่ายสำรวจและออกแบบ  
กองช่าง 

: หน้า 28 บรรทัดที่ 3 ข้อความเดิม” ราคายางพารามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น           
2-3 บาทต่อตัน” แก้ไขเป็น “ราคายางแอสฟัลต์มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 2-3 
พันบาทต่อตัน” 
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มติที่ประชุม : รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมา 
   ๓.๑  การติดตามข้อสั่งการฯ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ความคืบหน้าการเพิกถอนสภาพบึงราชนก ของ อบจ.พิษณุโลก ตามท่ี ครม. 
ให้ความเห็นชอบ 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: ตามที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกับ สตง.เรื่องแนวทางการถอนสภาพ        
บึงราชนก มีประเด็นท่ี สตง. แนะนำมาอยู่ ๓ เรื่อง ดังนี้ 
     เรื ่องที ่ ๑ การดำเนินงานขัดข้องหรือไม่ แนะนำให้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่กำกับดูแล คือ หน่วยงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
     เรื่องที่ ๒ การจ้างออกแบบเพื่อประกอบการถอนสภาพ สตง. แนะนำว่า 
ขอให้ประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง เช่น งานผังเมือง               
งานสิ ่งแวดล้อม หรืองานอื ่น ฯ ถ้าประสานได้ก็จะประหยัดงบประมาณ            
หากถ้าไม่มีหน่วยงานที่จะดูแลในรายละเอียดของเราได้ เราถึงจะศึกษา               
เรื่องการจ้างออกแบบ  
     เร ื ่องที ่ ๓ การขอความชัดเจน สตง. แจ้งว ่าไม่สามารถชี ้ช ่องทาง              
ในรายละเอียดได้ เนื่องจากมีหน้าที่เพียงการตรวจสอบ โดยทางหน่วยงาน   
ของเรานำแนวทางนี้มาดำเนินการว่ากรณีจะถอนสภาพ เบื้องต้นจะต้องปรับ
แผนท ี ่  เคยรายงานสำน ักงานทร ัพยากรน ้ำแห ่งชาต ิ ในการประชุม
คณะอนุกรรมการกำกับดูแล เราเสนอว่าจะจ้างศึกษาออกแบบในปี ๒๕๖๕ 
และจะดำเนินการถอนสภาพในปี ๒๕๖๖ โดยขบวนการที ่จะปรับจะต้อง             
ขอปรับแผนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก่อนจะดำเนินการ  สรุปคือ 

๑. ถ้าจะถอนสภาพต้องเสนอในเรื ่องวางผังและออกแบบประกอบ           
ในการขอถอนสภาพ ซึ่งมีต้นแบบ ศาลจังหวัดนครไทย ต้องมีแผนงานและ
โครงการที่จะนำเสนอ  

๒. ในแบบจะต้องมีแผนของการวางระบบป้องกันน้ำเสียของชุมชนและ
หน่วยงานของเราด้วย เลยมีการออกแบบเบื้องต้นไว้ ๓,๔๓๙ เมตร 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ผอ.กองช่าง ช่วยสรุปให้ฟังอีกครั้ง 

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 

: ขอเรียนว่าในท้ายที่สรุปบึงราชนกก็ต้องถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ 
เพื ่อให ้ อบจ.พิษณุโลก ครอบครองอย่างแท ้จร ิง หากไม่ดำเน ินการ                        
จะไม่สามารถทำอะไรได้เลย เพียงแต่ว่าวันที ่การจะเพิกถอนสภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ ขนวนการและขั ้นตอนหลังจากที ่ประชุมคราวที ่แล้ว             
ก็พยายามไปศึกษาเรื่องขอใช้ที่ดิน การเพิกถอนสภาพ การขอใช้ที่ดิน ล้วน
ต้องใช้เวลาเป็นขบวนการทางกฎหมายทั้งสิ้น หากจะมาเป็นการครอบครอง                       
ของ อบจ.พิษณุโลก เราจะต้องดำเนินการขอใช้ที ่ดินสาธารณประโยชน์                 
บึงราชนก ประเด็นคือ อบจ.พิษณุโลก ได้ทำการขอใช้แล้วหรือยัง ในอดีต              
ที่ผ่านมา ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก บอกว่า อบจ.พิษณุโลก ไปดูแล 
เรียกว่าการขอใช้แล้วหรือยัง ถ้าไม่ใช่ ต้องไปดำเนินการขอใช้ และถอนสภาพ 
ดังนั้น ขบวนการและขั้นตอนได้ศึกษาจากหลาย ๆ หน่วยงาน และได้รวบรวม
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แล้วจะนำมาเสนอในคราวต่อไปให้เห็นว่าแผนผังขบวนการนั ้นใช้เวลา
พอสมควร ตัวอย่าง ของจังหวัดพิษณุโลกท่ีได้ดำเนินการไป คือสวนสาธารณะ
โนนหนองใหญ่ ที่ศาลจังหวัดพิษณุโลก เขตนครไทย แต่ขบวนการไม่ต่ำกว่า             
๓ ปี ต้องถึงขั้นคณะรัฐมนตรีออกเป็นโฉนดที่ดิน ไม่อย่างนั้น อบจ.พิษณุโลก               
ไปดำเนินการในบึงราชนกก็จะโดนต่อว่าตลอดเวลา 

นายธวัชชัย พึ่งสมบัติ 
รองนายกอบจ.พิษณุโลก (๒) 

: ประเด็นหนึ่งที่ยังเป็นปัญหา คือ ผังที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบในแผน
ปรับปรุงฟื้นฟูไม่ตรงกับ อบจ.พิษณุโลก ดังนั้น ฝ่ายพิชิต ต้องเร่งแผนที่แย้งไป 
แต่ยังอยู่ในคณะกรรมการ ยังไม่สูงสุด เพราะฉะนั้น ที่มาจ้างศึกษาแผนเรากับ
แผนเขาไม่ตรงกัน ซึ่ง ฝ่ายพิชิต รู้ดีอยู่แล้ว คือต้องผลักดันให้เป็นขั้นตอนไป 
เพราะอนุมัติแผนฟื้นฟูไปจะยังไม่ตรง ขอแก้ไขไปเขาก็แค่รับเรื่อง 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ฝ่ายพิชิต ดำเนินการ 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: ประเด็น คือ ยื่นแบบตัวใหม่ไปพร้อมกันเมื่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 
(สทนช.) เห็นชอบ ถึงขั้นตอนนั้น ก็จะไปนำเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ (กนช.) หรือ ครม. โดยจะแบ่งเป็น ๒ ส่วน  
     ๑. ปฏิบัติตามแผนหลักท่ีไม่มีการก่อสร้างใด ๆ  
     ๒. แผน ๒๐ ปี ย ังไม่นำเสนอจะนำเสนอในปี ๒๕๖๘ ซึ ่งจะมีของ
สำนักงานทรัพยากรน้ำ ที่มีการตอบข้อซักถามที่ให้ อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการ
ตามแผนหลักไปก่อน ในส่วนที่จะรองรับอนาคต ๒๐ ปี จะดำเนินการหลังจาก
ที ่โครงการหลักดำเนินการแล้วเสร็จ ตามที ่เลขาทรัพยากรน้ำแห่งชาติ                  
ได้ลงนามในหนังสือแจ้งมา โดยมีหนังสือเป็นหลักฐาน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ควรศึกษาระเบียบให้ละเอียด ดำเนินการให้ถูกต้อง  

นายบัญชา พินิจอุปพันธ์ 
ผอ.กองช่าง 

: สิ่งที่ควรทำอันดับแรก คือ  
๑. ขอใช้และถอนสภาพพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
๒. การจา้งศึกษาออกแบบไม่ใช่ความจำเป็นรีบด่วน ต้องเดินไปตามเวลา 
๓. ส่วนการออกแบบต้องให้กรมชลประทานมาขุดดินให้แล้วเสร็จก่อน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กรมชลประทานจะขุดเม่ือใด 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: หลังฤดูฝนครับ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ปีงบประมาณหน้าใช่หรือไม่ ได้ผู้รับจ้างแล้วหรือไม่ 

นายพิชิต ขอผล 
หัวหน้าฝ่ายผังเมือง 
กองช่าง 

: ต้องแล้วเสร็จก่อนธันวาคม ส่วนการขุดไม่ได้จ้างเปลี่ยนมาใช้ทหารขุด 

  มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมทราบ          
. 

  มติที่ประชุม   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา / ข้อหารือ 
  มติที่ประชุม   ไม่มี                                                                                   . 
ระเบียบวาระท่ี  ๖  เรื่อง อ่ืน ๆ 

นายอณุรัตน์ แก้วทองคำ  
ผอ.กองยุทธศาสตร์ ฯ 

: มีเรื่องที่จะแจ้ง ตามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์ ฯ ได้เปิด LINE 
official ได้มีผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนามแต่เราทราบชื่อและเบอร์โทรศัพท์
แล้ว เขาอยากให้ อบจ.พิษณุโลก ดำเนินการเกี ่ยวกับมีผู ้บุกรุกด้านหลัง
พระราชวังจันทน์ ด้านติดกับซอยพระร่วง ๕  มาทำรั ้วทำคันดินติดคลอง 
ขณะนี ้อยู ่ระหว่างบันทึกเสนอ แจ้งให้ทางสำนักปลัด ฯ ฝ่ายนิต ิการ           
เพ่ือดำเนินการ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: กองการศึกษา ฯ ตรวจสอบ รายงาน และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 

นางสิริวรรณ บูรณสิงห์ 
ผอ.กองการศึกษา ฯ 

: ขออนุญาตเพิ่มเติม พรุ่งนี้จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบ และขอเชิญชวนทุกส่วน
ราชการร่วมพัฒนาพระราชวังจันทน์ ทาสีทางเท้า ในวันที ่ ๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยความร่วมมือจากกองการศึกษา ฯ 
และโรงเรียนกีฬา ฯ มีอาหารมื้อกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ  

นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: ขอฝาก ผอ.กอง และหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กรณีการแก้ไขหนังสือกลับไป                     
ขอให้ติดตาม ไม่ใช่แก้ไขแล้วไม่นำกลับมาส่งหรือมาส่งช้า และติดตามที่ท่าน
นายก ฯ สั ่งการ และให้ไปติดตามงานข้อบัญญัติที ่ค้างอยู ่ ซึ ่งจะใกล้สิ้น
ปีงบประมาณแล้ว 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: ขอแจ้งทุกส่วนราชการใกล้สิ้นปีงบประมาณ เหลือระยะเวลาอีก ๓ เดือน       
ขอให้เร ่งร ัดการเบิกจ่ายรวมถึงรายจ่ายค้างจ่ายขอให้เร ่งดำเนินการ                       
และในขณะเดียวกันรายจ่ายของปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ยังคงมีกันเงินเยอะหรือไม่  

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: ขออนุญาตนำเรียน ปี ๒๕๖๒, ๒๕๖๓ มีเงินสะสมบางโครงการ ตอนนี้เหลือ 
๗๖ โครงการ ๒๑๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ปี ๒๕๖๒ มโีครงการอะไรค้างบ้าง 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: มีหลายโครงการ มีของสำนักปลัด ฯ, กองสวัสดิการสังคม, กองทรัพยากร ฯ 
กองการศึกษา ฯ ส่วนใหญ่จะเป็นเครื ่องถ่ายเอกสาร และคอมพิวเตอร์             
ที ่กองพัสดุ ฯ ดำเนินการอยู ่ รายละเอียดยังอยู ่ในระบบของกองคลังอยู่                     
แต่ที่รายงานยังไม่ได้มีการเบิกจ่าย ยังไม่ได้ตัดออกจากระบบ e-laas 
     - อาคารเรียน โรงเรียนกีฬา ฯ 
     - จัดซื้อรถบรรทุก ของโรงเรียนบางกลางท่าว ฯ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 
 

: อาคารเรียน โรงเรียนกีฬา ฯ ถึงไหนแล้ว งบประมาณปี ๒๕๖๒ ใช่หรือไม่ 
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ส.อ.ชูศักดิ์ เพชรกระจ่าง 
รก.ผอ.รร.กีฬา ฯ 

: แบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ปี ๒๕๖๒ มโีครงการอะไรบ้าง 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: กองการศึกษา ฯ  
     - โครงการจ้างทำเว็ปไซต์  ๒๕๐,๐๐๐.- บาท 
     - โครงการจ้างทำพัฒนาแอปพลิเคชั่น ๔๘,๐๐๐.- บาท 
     - โครงการจ้างทำโมเดลตัวละคร ๕๕,๐๐๐.- บาท 
     - โครงการจ้างทำป้ายอัจฉริยะ ๓๕,๐๐๐.- บาท 
     - โครงการจ้างทำโมเดลตัวละคร เรซิ่น ๓ มิติ ๖๐,๐๐๐.- บาท 
     - โครงการจ้างทำโมเดล เรซิ่น ๓ มิติ ๕๐,๐๐๐.- บาท 
     - โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ๒๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: จ้างทำโมเดลตัวละครคือโครงการอะไร 

ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ        
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: เป็นโครงการที ่ท ่านปลัดอาคม ได้ค ิดไว ้ เพื ่อรองรับหูฟังที ่จ ัดซื ้อไว้                
เป็นแอปพลิเคชั่นที่นำเสนอข้อมูลภายในศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แล้วดำเนินการถึงไหนแล้ว 

ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ        
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: ติดขัดอยู่ที่ผู้รับจ้างเสนอราคามาเพียง ๒ ราย กำลังหาอีก ๑ ราย 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: จำเป็นหรือไม่กองพัสดุ 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: จำเป็นค่ะ ถ้าเป็นร่างขอบเขตงานจ้างต้องมีผู้รับจ้าง ๓ ราย  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ตั้งใจให้ปล่อยตกหรือไม่ 

ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ        
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: ขั ้นตอนยุ ่งยากจริง ๆ ถ้าปีนี ้ทำไม่สำเร็จก็ขอปล่อยตก เพราะตอนนี้                 
มีการพัฒนาไปอีกขั้นในการนำเสนอข้อมูล 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: แล้วหูฟังจะทำเช่นไร จำหน่ายหรือไม่ 

ส.อ. ธีรพล เงกสอนอ        
รก.หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ กองการศึกษา ฯ 

: เบื้องต้นได้หารือกับ ผอ.กองการศึกษา ฯ ว่าโอนให้หน่วยงานที่อยากจะได้
หรือโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๐๐ อัน 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: จ้างมหาวิทยาลัยออกแบบเลยได้หรือไม่ 
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นางสีไพร โกธรรม 
ปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: ในส่วนของขั ้นตอนการจัดหาขอพัสดุในระเบียบพัสดุ ฯ กำหนดไว้แล้ว            
ในการร่างขอบเขตงานจ้างจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ 
อย่างน้อย ๑ คน ก็ถ้าเป็นบุคคลภายนอก ทำหนังสือไปถึงเขา ขอเขามา                
เป็นคณะกรรมการได ้

นางเวียงมาศ ธีระแนว  
รองปลัด อบจ.พิษณุโลก 

: การกำหนดขอบเขตงานจ้างหรือการกำหนดคุณลักษณะ ในระเบียบ            
มีชัดเจนว่าในเรื ่องของการดำเนินการจะต้องมีราคากลางที ่กำหนดตาม
ระเบียบพัสดุ ฯ ของกรมบัญชีกลาง ตามลำดับดังนี้ 
     ๑. ถ้าเป็นราคากลางที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานของสำนักงบประมาณ
สามารถใช้ได้เลย  
     ๒. เป็นราคามาตรฐานที ่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืน
กำหหนด ก็สามารถใช้ได้เลย  
     ๓. ราคาที่ไม่ได้กำหนดไว้ที่ข้อ ๑. - ๒. ต้องใช้ราคาตลาด ซึ่งราคาตลาด
ต้องกำหนดว่าใช้ผู้รับจ้างหรือผู้ขายไม่น้อยกว่า ๓ ราย ที่จะต้องเป็นราคา              
ที่เปรียบเทียบอยู่ในสเปคเดียวกัน  
ดังนั้น ถ้าไม่มีกำหนดไว้ในราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณหรือ
หน่วยงานที ่ม ีราคากลางกำหนดไว้ ต้องใช้ราคาตามท้องตลาด เพราะ                 
เป็นราคาที่บังคับ ต้องมี ๓ ราย ตอนนี้มี ๒ ราย ต้องหาให้ครบไม่งั้นจะไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย ในส่วนจะไปจ้างมหาวิทยาลัยโดยตรงจะเป็นในส่วนขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างเป็นขนวนการต่อไป 

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีโครงการอะไรค้างอีก 

นางวรางคณา จุลวรสกุลชัย 
ผอ.กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: ขออนุญาตชี้แจ้งเรื่องของคอมพิวเตอร์ งบประมาณปี ๒๕๖๓ ที่ช้าเพราะต้อง
ขอไปที่จังหวัด และจังหวัดอมุมัติมาแล้วเราจะดำเนินการจัดหาอยู่ 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: กันก่อหนี้ ยังคงเหลือจ้างออกแบบ 

นางภัครรัศม์ เที่ยงธรรมโม      
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: ขออนุญาตรายงาน งานจ้างออกแบบเหลืองวดที่ ๕ และ งวดที่ ๖  

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: ตามที่แจ้งไม่อยากให้มีการกันเงินค้างจ่าย เพราะในข้อเท็จจริงเงินมีอยู่แล้ว 
เราน่าจะรีบดำเนินการ ส่วนที่เงินรายรับที่จะเข้ามายังไม่เข้าคืออีกส่วนหนึ่ง  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: ปรับปรุงอาคารเรียนงบประมาณปีไหน ตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่ 

นางภัครรัศม์ เที่ยงธรรมโม      
รก.หัวหน้าฝ่ายจัดหา ฯ 
กองพัสดุและทรัพย์สิน 

: งบประมาณปี ๒๕๖๒ โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๔ ชั้น งบประมาณ 
๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ตอนนี้แบบแปลนพึ่งมาถึงกองพัสดุ กำลังจะดำเนินการ
เสนอวิธีคัดเลือก  

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย ์
นายกอบจ.พิษณุโลก 

: มีโครงการอะไรค้างอีก 

นางสุวิมล เจริญพร 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

: โครงการจัดซื ้อรถบรรทุก ของโรงเรียนบางกลางท่าว ฯ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ กันไม่ก่อหนี้ 




